



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6419

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 334.89 Ad Value: 589,406.40 PRValue (x3): 1,768,219.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชักฟลอก18ก.ย.

กรม.เห็นชอบวันเดียว-บักตู่ยื่นแจงปมถวายสัตย์ด้วยตัวเอง

ชักฟลอก18ก.ย.

ฝ่ายค้านพบ'ชวน'ขอขยายเวลา ตั้งระนาบบักขรก.คมนาคม-สธ. 'บุญทรง'ฟังอุทธรณ์คดีข้าวจีทูจี

กรม.เคาะ 18 ก.ย.วันชักฟลอก ปมนายกฯ ถวายสัตย์ไม่ครบ
ให้วันเดียวห้ามเกินเที่ยงคืน "บักตู่" ลั่นมาแจงสภาเอง
ขณะที่ฝ่ายค้านอัดรัฐบาลใจแคบ จ่อพบ "ชวน" ขอเพิ่มวัน
ดำเนิน "บุญทรง" ลุ้นศาลนัดฟังอุทธรณ์คดีข้าว "จีทูจี" 6 ก.ย.นี้
กรม.ย้ายบัก ขรก.ลอตใหญ่ ทั้งคมนาคม-สธ.

อ่านต่อหน้า 4

ชักฟลอก

ภายหลังที่ประชุมวิปฝ่ายรัฐบาลมีมติ
เคาะวันอภิปรายทั่วไปกรณี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
นำคณะรัฐมนตรี (กรม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่
ครบถ้วน ในวันที่ 11, 12 กันยายนนั้น พร้อม
ยื่นเรื่องให้ กรม.รับทราบและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมว่าจะกำหนดวันอภิปรายทั่วไปใน
วันใด ล่าสุดที่ประชุม กรม.เห็นชอบกำหนด
วันที่ 18 กันยายน เป็นวันอภิปรายทั่วไปแบบ
ไม่ลงมติแล้ว

● กรม.เคาะวันชักฟลอก11ก.ย.

เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสนธิรัตน์
สนธิจิรังค์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวภายหลัง
การประชุม กรม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้
วันที่ 18 กันยายนนี้ เป็นวันอภิปรายทั่วไป
แบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ตามที่ฝ่าย
ค้านเสนออยู่ดีหรือไม่ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

จะเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเอง ส่วนที่ไม่เป็น
วันที่ 11-12 กันยายน ตามที่วิปรัฐบาลเสนอ
นั้น เนื่องจากนายกฯ มีภารกิจค่อนข้างมาก
โดยวันที่ 16 กันยายน จะเป็นการประชุม
วุฒิสภานัดสุดท้าย ขณะที่วันที่ 17 กันยายน
จะเป็นการประชุมกรม.

● ระดมพลรับมือฝ่ายค้านลุยถวายสัตย์

เมื่อถามว่า จะมีการตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเป็น
องครักษ์พิทักษ์นายกฯ หรือไม่ นายสนธิรัตน์
กล่าวว่า ประเด็นที่ฝ่ายค้านจะซักถาม เป็น
เรื่องปกติที่เราต้องเตรียมรายละเอียดข้อมูล
ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามระบบสภา ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในสภา และเป็นระบบปกติที่จะใช้
สิทธิที่พึงกระทำได้ ส่วนจะเป็นการอภิปรายลับ
หรือเปิดเผยนั้น เป็นเรื่องที่ต้องหารือกัน ที่มี
การเสนอกันว่า จะอภิปรายลับนั้นเป็นเพียงข้อ
เสนอและข้อห่วงใยของบางท่าน ที่เนื้อหาการ
อภิปรายเป็นเรื่องอ่อนไหว แต่เรื่องนี้ยังไม่มี
บทสรุปอะไร โดยวันนี้จะมีการประชุมพรรค
ก็หยิบยกมาพูดคุยกัน และนำความเห็นส่ง
ให้รัฐบาลดำเนินการ เพื่อหารือกับพรรคร่วม

รัฐบาล เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล
ขณะที่นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.
มหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุม กรม.เห็นว่า
ควรให้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภาใน
วันที่ 18 กันยายนนี้ ซึ่งต้องอภิปรายไม่เกิน
เวลาเที่ยงคืน จากนั้นจะปิดประชุมในวันที่
19 กันยายน และนายกฯ ก็ไม่มีปัญหาที่จะ
ไปชี้แจงสภา

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
พระราชกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร
ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.
2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นั้น บัดนี้ จะสั่งกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ตามสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง
ในวันที่ 18 กันยายนนี้

● "บักตู่" ลั่นพร้อมแจงสภาด้วยตัวเอง

เมื่อเวลา 14.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังการประชุม กรม.
ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 152 กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ
ถ้วน ว่า เป็นเรื่องของสภาและรัฐบาล โดยตน
กำหนดแล้วว่าพร้อมที่จะเดินทางไปชี้แจงตั้ง
วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป ก็ต้องขอเวลาให้
ได้ทำงานอื่นไปด้วย ทั้งนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับ
ใคร ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในการพูด
เรื่องต่างๆ ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบในคำพูด
ของตัวเอง เพราะวันนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการ
ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

เมื่อถามว่า กรม.จะเสนอให้มีการอภิปราย
ลับหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่รู้เหมือน
กันว่าเรื่องนี้ควรจะลับหรือไม่ลับ เป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณาร่วมกัน ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ต้องพิจารณากันมา วันนี้ได้มอบหมายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปประสานงานกับนายชวน
พลิกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงวันที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6419

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 334.89 Ad Value: 589,406.40 PRValue (x3): 1,768,219.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชักฟอก18ก.ย.

พร้อมว่าจะกำหนดเป็นช่วงเวลาไหน อย่างไร และที่สุดแล้วแต่ว่าสภาจะตัดสินใจอย่างไร และก็ยังไม่ว่าที่ประชุมสภาจะให้ประชุมลับหรือไม่ ส่วนที่ถามว่า ครม.จะไม่ขอประชุมลับใช่หรือไม่ นั่นก็ต้องพิจารณาร่วมกันว่าจำเป็นต้องเป็นการประชุมลับหรือไม่ เพราะที่บอกว่าการประชุมลับนั้น ก็ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นความลับจริงสักที เพราะคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็มักจะเอาออกมาพูดข้างนอก จึงไม่มีลับ

● ชี้ต้องระวังคำพูดที่อยู่ในศาล

“ผมเองก็ต้องระมัดระวังคำพูดของผม เพราะเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่ จะไปพูดรั้งมาได้ยังไง ก็ขอให้เห็นใจผมตรงนี้นะบ้างสิ วันนี้นางก็เร่งรัดหลายเรื่อง และผมให้ความสำคัญทุกเรื่อง ขอร้องอย่าเอาผมเป็นประเด็นทั้งหมดเลย เพราะวันนี้มีประเด็นเยอะอยู่แล้ว หลายเรื่องก็อยู่ในกระบวนการ ก็ต้องว่ากันไป ผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรทั้งสิ้น ขอให้เห็นใจผมบ้าง ทุกวันนี้ก็ทำงานไม่หยุดอยู่แล้ว ขอเวลาให้ผมได้แก้ไข ปัญหาของประชาชนไปด้วย เรื่องนี้ผมก็ให้ความสำคัญ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะไปชี้แจง แต่ผมเอง ส่วนจะใช้เวลาชี้แจงฝ่ายค้านก็วันนั้น ไม่รู้ และไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้เวลาซักอะไรมากมายหรือไม่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

● แยมนายกฯพบปชช.ไม่รีบจนเป็นขม.

พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีความชัดเจนในการจัดรายการนายกฯ พบประชาชนว่า ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนั้นเลย ถ้าจะพบประชาชนจะพบในรูปแบบของการพูดคุยกัน อะไรกัน แต่ไม่ใช่เข้าไปปิดทุกช่อง อะไรแบบนี้คงไม่ทำ เพราะทำมาแล้ว 5 ปี และตอนนี้ก็มองด้วยว่าช่วงนี้เป็นรัฐบาลมาอย่างไร ก็เคารพทุกอัน คงไม่รีบจน แต่อาจจะมีสัมภาษณ์เป็นครั้งคราว แล้วแต่ใครจะไปออก หรือบางครั้งอาจจะใช้โซเชียลมีเดียบ้าง อะไรบ้าง ก็เป็นวิถีทางที่ทำได้ไม่ช้าหรือ

“ผมคงไม่ไปปิดรายการเป็นชั่วโมงๆ อย่างที่ว่ากัน ดังนั้นเลิกว่ากันเสียที เขากำลังปรับแก้ทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้เรียนรู้ รับรู้ อาจจะเป็นการสัมภาษณ์บ้าง อะไรบ้าง ซึ่งผมก็พร้อมที่จะพบปะ เช่น เกษตรกร นักศึกษา ทำนองนี้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือโทรทัศน์ในบางช่องที่ขอสัมภาษณ์อะไร ทำนองนี้ แต่ผมคงไม่ไปส่งเขาหอรอก โอเคหรือไม่ว่า รูปแบบการนำเสนอที่พูดถึงนั้น เป็นรูป

แบบสากลทั่วไปที่ใช้กัน แต่ผมคงไม่ไปรีบจนเวลาแล้ว ที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้น ผมก็ต้องทำแบบนั้น แต่ฉันนี้เลิกตั้งมาแล้ว” นายกฯ กล่าว

● อมยิ้มชินแสทำนายอยู่ยาว 8 ปี

ส่วนกรณีที่ทำนายณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติกุล หรือชินแสณัฐวัฒน์ ทำนายว่านายกฯ จะอยู่ดูแลบ้านเมืองอีก 2 สมัย หรือ 8 ปีนั้น นายกฯ กล่าวว่า “เธอ” พร้อมกับอมยิ้มแล้ว เอามือแตะที่หน้าอกข้างซ้าย พร้อมระบุว่า “ไม่สงสารฉันบ้างเธอ จะให้ฉันอยู่อีกตั้งนาน”

● “บักป้อม”เผย“บักตู”พร้อมแจง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เตรียมตัวช่วยเหลือนายกฯ ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงคะแนนกรณีถวายสัตย์ฯ เชื่อว่านายกฯ จะผ่านไปได้ และคงไม่ต้องเตรียมอะไร เพราะเป็นหน้าที่ของ ส.ส. และไม่จำเป็นต้องช่วยชี้แจง หรือเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกฯ การชี้แจงถือเป็นหน้าที่ของนายกฯ

เมื่อถามว่า จะต้องเปิดประชุมลับหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าคงไม่จำเป็น สามารถเปิดเป็นการประชุมเปิดได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ อย่างไรก็ตาม คงไม่หารือหรือเห็นนโยบายอะไรกับพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งไม่ต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็นหน้าที่ของนายกฯ ส่วนการตั้งประธานคณะกรรมการกมธ. 5 สภาฯ จำนวน 35 คน ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้น ยังไม่ได้มีการพูดคุย ซึ่งจะได้ข้อสรุปวันไหนนั้นต้องไปถามวิปรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่งตั้งตัวบุคคล พร้อมทั้งปฏิเสธไม่ทราบการจัดสรรตัวตำแหน่งประธานกมธ. ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็นเรื่องของวิปรัฐบาล

● “ชวน”ชี้เวลาไม่น้อยไปหากเริ่มช้า

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 18 กันยายนนี้ เป็นวันอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่า นายแพทย์ ธิปไตยกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงาน ครม. ได้โทรมาแจ้งแล้วว่าในวันที่ 11-12 กันยายน ที่วิปรัฐบาลเสนอให้มีการอภิปราย

ทั่วไปนั้น พล.อ.ประยุทธ์ดีดีภารกิจ แต่หากเป็นวันที่ 16 กันยายน สามารถตอบญัตติของฝ่ายค้านได้ จึงได้เจรจากับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา แต่เนื่องจากวุฒิสภาจะใช้วันที่ 16-17 กันยายน เป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่ 19 กันยายน ดังนั้น จึงให้ความสะดวกแก่ทุกฝ่ายคือวันที่ 18 กันยายน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม แต่หากไม่มีทางเลือกจริงๆ ก็ต้องเป็นวันที่ 18 กันยายน

ส่วนที่มองว่าการกำหนดเป็นวันที่ 18 กันยายน เท่ากับเป็นการบีบบังคับฝ่ายค้าน เพราะให้เวลาน้อยเกินไปนั้น นายชวน กล่าวว่า หากเริ่มประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าเชื่อว่าเพียงพอ เพราะมีเพียง 2 ประเด็นที่จะซักถาม และเสนอแนะ อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นด้วยกับวิปรัฐบาลที่เสนอวันที่ 11-12 กันยายน แต่พอเสนอไปรัฐบาลก็ไม่ว่าง ก็ไม่ยอมพิน ปล่อยให้ทุกฝ่ายพร้อม เข้าใจว่ารัฐบาลมีการปรับแก้ต่างประเทศ และแก้ปัญหาที่ท่วม แต่ในส่วนภารกิจของสภาทุกฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วย ซึ่งการอภิปรายในวันที่ 18 กันยายนนี้ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา แม้จะเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุม ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้ควรจบในสมัยประชุมนี้

● ฝ่ายค้านไม่ยอมชักฟอกกันเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการประชุม ครม. เห็นชอบวันที่ 18 กันยายนนี้ เป็นวันอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ในประเด็น พล.อ.ประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนนั้น ล่าสุดนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลทบทวนการกำหนดวันอภิปราย เพราะเห็นว่าควรให้อภิปรายในวันที่ 18 กันยายน เพียงวันเดียวนั้น เป็นการกดดันและจำกัดการอภิปรายมากเกินไป ทำให้มองเห็นเจตนาของรัฐบาลที่มีความใจแคบและมีเจตนาปิดกั้นจำกัดให้ฝ่ายค้านอภิปราย

“พรั้งนี้ 4 กันยายน พรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุมหารือ จากนั้นจะขอเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือการกำหนดวันอภิปรายให้มีความยืดหยุ่นสามารถอภิปรายได้มากกว่าหนึ่งวัน” นายสุทิน กล่าว

● เข้าชื่อขงศาลธน.ชี้ขาดพ.ร.ก.ชัดเจน.

ก่อนหน้านั้น เวลา 11.00 น. ที่พรรคเพื่อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 18 ฉบับที่: 6419

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 334.89 Ad Value: 589,406.40 PRValue (x3): 1,768,219.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชักฟอก18กย.

ไทย นายสุทิน กล่าวว่า สำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการประชุม มาตรา 152 ได้รับแจ้งจากนายชวนว่า จะมีการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอน แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน ส่วนฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายใน 2 ประเด็นคือ การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตาม มาตรา 161 และการไม่ชี้แจงที่มารายได้ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของ ครม. มาตรา 162 ขณะเดียวกันได้ประสานงานกับคณะทำงานของประธานสภาถึงกรอบการอภิปรายว่า จะทำได้ประการใด ซึ่งได้รับการประสานงานเบื้องต้นว่า เนื่องจากการอภิปรายตาม มาตรา 152 เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ อาจต้องใช้หลักเกณฑ์ระหว่างการตั้งกระทู้ถามสด กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งในส่วนของฝ่ายค้าน การอภิปรายไม่น่าจะถูกจำกัดกรอบมากนัก ขออภิปรายให้กว้างมากที่สุด โดยขยายจากสองประเด็นหลัก ซึ่งกรอบเวลาจะใช้ 1 หรือ 2 วันนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาเป็นหลัก

นายสุทิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พรรคฝ่ายค้านจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของทั้งหมด เพื่อยื่นเรื่องผ่าน นายชวน ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า การออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 คาดว่าจะรวบรวมรายชื่อได้ภายในวันนี้ 14.00 น. และยื่นให้นายชวนเวลา 15.00 น.ต่อไป โดยต้องทำเป็นบรรทัดฐาน จัดระเบียบนิติรัฐนิติธรรมกันใหม่ เมื่อยื่นให้แก่ประธานสภาไปแล้ว สภาที่จะต้องชะลอการพิจารณา พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

● เผยถ้าขัดรธน. รัฐบาลต้องลาออก

“หากศาลชี้ว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะไม่เข้าสู่การพิจารณาต่อไป แต่หากขัดรัฐธรรมนูญก็ถือว่า พ.ร.ก.ตกไป ซึ่งตามวัฒนธรรมการเมือง หากถูกสภาตีตก รัฐบาลก็จะรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่หากถูกตีตกโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่เคยมี แต่ไม่ว่า พ.ร.ก.จะตกไปในชั้นศาลรัฐธรรมนูญหรือสภา ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล รัฐบาลต้องลาออก ไม่ใช่ยุบสภา” นายสุทิน กล่าว

● ยื่นสภาส่งศาลรธน.ตีความพ.ร.ก.

ต่อมาที่รัฐสภา นายสุทิน และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ยื่นเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน

นายศุภชัย โปธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่ง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยนายสุทินกล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรหาเหตุผลหลอวงพ.ร.ก.ดังกล่าวโดยไม่ชอบ การอ้างว่า หมวดยางรัฐ และบุคลากรยังไม่มีความพร้อมต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว จึงต้องออก พ.ร.ก.ขอให้เลื่อนการบังคับใช้ไปก่อนนั้น ถือเป็นความบกพร่องของรัฐบาลเองที่ไม่พร้อม เพราะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็ต้องดำเนินการต่อไป อยากให้สภาผู้แทนราษฎรชะลอการพิจารณา พ.ร.ก.ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมา หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การออก พ.ร.ก.ไม่ถูกต้อง รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การออก พ.ร.ก.ฉบับนี้มีเงื่อนไขไม่ถูกต้อง เพราะหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเรื่องการออก พ.ร.ก.มี 4 ข้อคือ 1.เพื่อประโยชน์รักษาความปลอดภัยประเทศ 2.เพื่อประโยชน์รักษาความปลอดภัยสาธารณะ 3.เพื่อประโยชน์รักษาความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 4.เพื่อประโยชน์ในการปกป้องภัยพิบัติสาธารณะ ดังนั้น พ.ร.ก.นี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ การออก พ.ร.ก.ครั้งนี้คล้ายคลึงกับการใช้มาตรา 44 ในอดีต ไม่ต้องการเห็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจเกิดขึ้นอีก อย่าเอาความเคยชินแบบเดิมๆ มาใช้

● “อนค.”ไม่ขัดใจขอแค่3ชั่วโมง

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกำหนดวันชี้แจงอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีประชุมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

ชักฟอก

เป็นวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัชชาประชาคมนิวา พรรคอนาคตใหม่ไม่ขัดข้องเพราะได้เตรียมเนื้อหาไว้แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกว่า 10 ชั่วโมง เบื้องต้นส่วนตัวจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง และพรรคจะใช้เวลา 3 ชั่วโมงวางตัวบุคคลอภิปรายไว้แล้ว 5-6 คน สิ่งที่จะอภิปรายไม่เพียงแต่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหา แต่จะเสนอแนะทางออกให้รัฐบาลด้วย

จึงไม่ยากให้รัฐบาลมองว่า การอภิปรายเป็นการมุ่งทำลายหรือโจมตี แต่ให้มองเป็นความปรารถนาดี และเห็นว่ากำหนดวันอภิปรายวันที่ 18 กันยายน เหมือนเป็นการบิบบการทำงานของฝ่ายค้าน เพราะสามารถได้เพียงวันเดียว หากเนื้อหาไม่ครบถ้วน จะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล เนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมสงสัย

ส่วนกรณีฝ่ายรัฐบาลโจมตีฝ่ายค้านว่ามุ่งแต่ประเด็นการเมือง ไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม นั้น นายปิยบุตร กล่าวว่า การทำงานในสภา กับการช่วยประชาชนสามารถทำควบคู่กันได้ โดยในวันที่ 5-6 กันยายนนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ส่วนตัวเห็นว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความสำคัญ แต่จะเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นข้ออ้าง กลบเกลื่อน ปิดบังปัญหาของตัวเองนั้นไม่ถูกต้อง

● “ธนาธร”ติวลูกพรรคก่อนประชุมสภา

เวลา 15.00 น. ที่พรรคอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่มีการประชุม ส.ส.ของพรรคเพื่อเตรียมเนื้อหาในการทำงานในสภาในวันที่ 4 กันยายน โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค พุดคุยทำความเข้าใจกับ ส.ส. พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นอภิปราย จากนั้นนายธนาธรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีถือหุ้น-ลัค มีเดียที่ได้ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกการยุติปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เรียกสอบสวนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลการแจ้งมาว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัยหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดต้องเคารพกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวยังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจในการตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศ

นายธนาธร กล่าวว่า ส่วนเรื่องสถานการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ขณะนี้ ได้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ และให้แนวทางแก่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทุกคน เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงบทนำเท่านั้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่การอภิปรายที่แท้จริง ขอให้ ส.ส.ทุกคนเตรียมความพร้อม ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

● “มาดามเดียร์”ขัดฝ่ายค้านไม่สนปชช.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6419

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 334.89 Ad Value: 589,406.40 PRValue (x3): 1,768,219.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชักฟอก18ก.ย.

ขณะที่ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่เกิดการประท้วงของเกษตรกรที่มีความรู้เรื่องการบริหารน้ำมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา แต่กลับถูกวิจารณ์ว่าเหตุใดรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติได้เองว่า มีเจตนาที่จะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการอาสาเป็นตัวกลางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาแบบบูรณาการการทำงานหลายภาคส่วน ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยกันหาทางออก ซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อพรรคพลังประชารัฐ และหาวิธีผลักดันผ่านกระบวนการรัฐสภา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้

“คงไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งทุกอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือ เรา รู้จักที่จะค้นคว้าพร้อมเปิดใจรับฟังและเริ่มลงมือทำหรือไม่ ส่วนกรณีนี้ที่ฝ่ายค้านเคลื่อนไหวกดดันให้นายกรัฐมนตรีไปตอบอกปราชัยเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบต่อสภานั้น นี่คือเวลาที่ประชาชนของประเทศกำลังได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดจากพายุ หน้าที่ของ ส.ส. คือตัวแทนของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เวลามานั่งตั้งคำถามหรือโต้เถียงกันในเรื่องที่เป็นอาเจอน้ำของตัวเอง” น.ส.วทันยา กล่าว

● เรียก “พีศรี” ใต้สวนพปชร. ประชุมรีเสอร์ช

วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมได้ยื่นร้องเรียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ดำเนินการได้สวนและยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ กรณีที่พรรคพลังประชารัฐไปจัดงานสัมมนาพรรค เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมามาในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยใช้รีเสอร์ชที่มีปัญหาถูกจับบุกรุกป่า เป็นสถานที่จัดงานความดังทราบแล้วนั้น โดยสถานที่จัดงานดังกล่าวเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเคยถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติเข้าจับกุมมาแล้วถึง 2 ครั้ง ขอบหามบุกรุกป่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า การที่

พรรคพลังประชารัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐไปจัดสัมมนาในรีสอร์ตดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้รีสอร์ตดังกล่าวกระทำกรอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) พรรคการเมือง 2560 อันมีความผิดตามมาตรา 92(3) อันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้ ดังนั้น กกต.จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว เพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐได้เข้าไปจัดสัมมนาในรีสอร์ตดังกล่าวจริง จึงได้เชิญให้สมาคมไปไต่สวนตามระเบียบในวันพุธที่ 4 กันยายน เวลา 11.00 น.

● จ่อเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี 62-ต้นปี 63

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ ส.ส.ต้องการให้ตั้ง กกต. เพื่อให้ตั้งกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมา เน้นเรื่องการกระจายอำนาจ สำหรับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการหารือกันในเรื่องความพร้อมกับ กกต. ที่จะจัดได้ ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ประเมินไว้ คือไม่ช่วงปลายปี 2562 ก็เป็นช่วงต้นปี 2563 ต้องดูความเหมาะสมและความพร้อม และจะต้องให้ ครม.พิจารณาความเหมาะสมว่าจะดำเนินการช่วงใด

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ส่วนเรื่องข้อเสนอที่จะจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ก็เมื่อมีการมีเหตุผลที่มาพิจารณาได้ มาพูดคุยว่าจะตั้งหรืออย่างไร มีขั้นตอนอีกมากมาย คงไม่มีความเห็นว่าจะอย่างไร ตั้งหรือไม่ แต่ถ้าในมุมมองส่วนตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นนิติบุคคล และมีกฎหมายที่จะกำกับมีการทำงานร่วมกันระหว่างสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น ไม่มีใครไปสั่งท้องถิ่นได้ มีกรอบนโยบายทำได้เพียงเท่านั้น ท้องถิ่นทั้งหลายก็มีอิสระ ยิ่งถ้านำเหตุผลสองอย่างนี้มารวมกัน ก็ยังไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องมาตั้งอะไรไป

● ครม.เคาะงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้าน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ 2563 โดยหน่วยราชการต่างๆ ได้ส่งคำขอของประมาณรวมทั้งสิ้น 5.1 ล้านล้านบาท แต่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้อยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท โดยแยกเป็นงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ 7 ด้าน 1.ด้านความมั่นคง 428,219 ล้านบาท 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,418 ล้านบาท 3.ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ และทรัพยากรมนุษย์ 570,528 ล้านบาท 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 766,269 ล้านบาท 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,576 ล้านบาท 6.ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,657 ล้านบาท และ 7. ด้านค่าดำเนินการภาครัฐ 431,336 ล้านบาท โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคคิดเป็นร้อยละ 23.9

อย่างไรก็ตาม กระทรวงที่ใช้งบประมาณสูงสุดคือกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 368,660 ล้านบาท โดยหลังจากนี้แต่ละกระทรวงต้องไปปรับรายละเอียดให้เหมาะสมตามกรอบวงเงินที่ได้รับ

● นายกษเผดคลายทุกข์ให้ปชช. 97%

นางนฤมล แถลงต่อว่า ในที่ประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์สั่งการในช่วงท้ายถึงกรณีการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (โอบูยู) ว่า ดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงฝากว่าฝ่ายการเมืองเวลาลงพื้นที่พบปะประมงพาณิชย์ ขอให้สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน อย่าเพิ่งไปตกลงหรือรับปากอะไรที่จะมีผลต่อการเจรจากับโอบูยูต่อไป

ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดูแล้วน่าจะเป็นบวกเกือบทั้งหมด ตัวเลขมหภาคยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงระบุว่าแม้จะเกินดุล แต่ก็ต้องระวังเหมือนกัน หมายความว่าการนำเข้าน้อย เอกชนยังลงทุนไม่มาก จึงต้องช่วยกันกระตุ้นการลงทุนให้มั่นใจและเพิ่มการลงทุน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องค่าเงินบาท ที่จะต้องดูแลเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่ามาอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย รวมถึงจีดีพีต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินมาตรการต่างๆ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะสหรัฐอเมริกาที่จับจ้องดูอยู่อย่างใกล้ชิดในเรื่องกลไกที่ประเทศต่างๆ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6419

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 334.89 Ad Value: 589,406.40 PRValue (x3): 1,768,219.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชักฟอก18ก.ย.

จะเข้าไปแทรกแซงค่าเงิน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและ ครม.ให้ความสำคัญกับเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ซึ่งในวันเดียวกันนี้ได้มีการนำเข้ามรายนงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบว่า ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ ในไตรมาสที่ 1-2 นี้ โดยจัด 10 อันดับเรื่องร้องทุกข์ คือ มลภาวะทางเสียงจากการแข่งมอเตอร์ไซด์ มลภาวะทางขยะและมลภาวะทางน้ำ ซึ่งสามารถดำเนินการยุติไปแล้ว 97% นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น คุณสมบัติน้ำมันดีเซล สวัสดิการ ไฟฟ้า นำประปา ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ่อนการพนัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเมื่อมีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาแล้วไม่ได้เฉยหายไปแต่มีการดำเนินการและติดตามส่งต่อไปยังกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องเรียนเข้ามาทุกช่องทาง

● ครม.ตั้ง“ฤทธิ์”ผอ.ข่าวกรอง

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งนายฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) 2.นายไพศาล ต้นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย. 3.นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ 4.นายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

● คมนาคมโยกย้าย7กัปทก.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า ครม.มีมติ

แต่งตั้งในส่วนกระทรวงคมนาคม จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายพีระพล ดาวรสกุลเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายสมยศ โชติกุล รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า 6.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ 7.นายสรวิทย์ ทรงศิริโล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

● ตั้ง“บักข่าง”หัวหน้าศูนย์สนธิสัญญา

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ครม.ยังมีมติแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 คน โดยมี พล.อ.ช่วยชาย ข้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล พล.อ.จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ส่วนผู้แทนพิเศษรัฐบาล อีก 5 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ปรากร ชลยุทธ 2.พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 3.พล.อ.ณัฏฐ์ จันทร์ทิพย์ 4.นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม และ 5.นายจำนัล เหมือนดำ และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช อดีตหัวหน้ายุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ภาคใต้ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 2.นางรัชณี พลศรี อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 จ.ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเป็นต้นไป

● อีก7วันมีข่าวเหี่ยวถ่วงราคาพิเศษขาย

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ในที่ประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการแก้ไขปัญหาข่าวเหี่ยวถ่วง ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับไปดำเนินการ โดยคาดว่าจะอีกประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีข่าวเหี่ยวถ่วงราคาพิเศษออกมาขายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปดูแลเรื่องการลดต้นทุนของเกษตรกร โดยจับตาเรื่องราคารูปว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่

● ชาวสวนยางเฮได้ทั้งเจ้าของ-คนกรีด

วันเดียวกัน นายสุนทร รัชชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึงเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยระบุว่า โครงการประกันรายได้กำลังจะเป็นจริง ทั้งนี้ผู้ที่เข้าโครงการได้จะมีทั้งเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวคือ ที่ดินมีเอกสารสิทธิและบัตรสีชมพูคือ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ขณะที่คนกรีดยางได้ส่วนแบ่งเงินค่าชดเชยด้วย กับเจ้าของสวนยาง ในอัตรา 60:40 นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น จึงขอขอบคุณนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ออก “นโยบายที่กินได้”

นายอู๋ย สอนหลักทรัพย์ รักษาการนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า ได้ออกแถลงการณ์ให้ชาวสวนยางยุติการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรฯ แล้ว เนื่องจากนายสุนันท์ นवलพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งแจ้งชัดเจนว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้เงินชดเชยนั่นคือ เกษตรกรชาวสวนยางที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (เชส) เข้าโครงการได้ด้วย จึงจะหยุดการเคลื่อนไหว โดยให้โอกาส รมว.เกษตรฯ เดินทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสุนันท์ กล่าวว่า ได้ชี้แจงแก่แกนนำชาวสวนยางพารา ทุกกลุ่มให้ทราบว่า ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. รวมทั้งคนกรีดยางก็ได้ส่วนแบ่งจากเงินค่าชดเชยส่วนต่างจากการขายยางพาราตามราคาที่กำหนดไว้ในโครงการด้วยคือ ราคายางที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6419

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 334.89 Ad Value: 589,406.40 PRValue (x3): 1,768,219.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชักฟอก18ก.ย.

ประกันรายได้กำหนดให้สำหรับยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 100%) 25.00 บาทต่อกิโลกรัม

● ศาลนัดฟังอุทธรณ์คดี'จีทูจี'6กย.นี้

วันเดียวกัน นายธนินทร สมนึก นายความของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ จำเลยคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กล่าวถึงการนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีดังกล่าวว่า ในฐานะทนายความ ก็ได้รับหมายแจ้งจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีนี้ในที 6 กันยายนนี้ เวลา 11.00 น. โดยในส่วนของนายบุญทรงที่อยู่ในเรือนจำได้ทราบนัดแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับนายบุญทรงก็เตรียมพร้อมที่จะฟังผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยเมื่อมีหมายศาลแจ้งถึงฝ่ายจำเลยแล้วก็คาดว่าจะได้มีการอ่านคำพิพากษตามวันเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน ขณะที่จำเลยทุกคนก็หวังที่จะได้รับความเมตตาจากศาล

ด้านนายธนกร แหวกวารี ทนายความกลุ่มข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ จำเลยร่วมคดีดังกล่าว ก็ระบุว่า ได้รับหมายแจ้งจากศาลมาฟังคำพิพากษาศาลชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเช่นกัน ซึ่งในการยื่นอุทธรณ์คดีของจำเลยที่ 4-6 ที่รับผิดชอบดูแล ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งจำเลยก็ยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ผู้พิพากษา 9 คนซึ่งเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา) พิจารณายกฟ้อง หรือลงโทษสถานเบา หรือพิจารณาอรรถลงโทษ ตามขั้นตอนแนวทางการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคดีนี้ข้อกล่าวหาฟ้องขอลงโทษจำเลยในหลายกรรม เราก็ได้แย้งประเด็นด้วยว่าพฤติการณ์ตามฟ้องนั้นเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ สำหรับในส่วนของจำเลยที่ยังคงอยู่ในเรือนจำมาตลอด สภาทนายก็ยังคง

ดีอยู่ ทั้งนี้ก็หวังว่าจะได้รับความเมตตาและความเป็นธรรมจากศาล

● มติวุฒิสภา“วงศ์สกุล”นั้งอัยการสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามที่คณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมการงานจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ที่มี พล.อ.อ.อุ๊ด เบื้องบน เป็นประธานได้ตรวจสอบประวัติเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมได้ประชุมลับเพื่อรับฟังข้อมูลจากกรรมการวิสามัญตรวจสอบประวัติฯ ก่อนที่จะลงมติเห็นชอบนายวงศ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดด้วยคะแนน 215 ต่อ 6 เสียง งดออกเสียง 9

● “เนติวิทย์”ขีมนัดนั่งกก.แอมเนสตี

ความคืบหน้ากรณีนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อดีตประธานสภานิสิต จุฬาฯ และเป็นนักกิจกรรมการเมืองรุ่นใหม่ กรณี นายทะเบียนกรุงเทพมหานครไม่รับจดทะเบียนในนามเนติวิทย์ เป็นกรรมการแอมเนสตีประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายเนติวิทย์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง มีการดำเนินการต่อสู้อัยการของมทมน นับตั้งแต่ได้รับเลือก แต่นายทะเบียนก็ยังไม่รับรองจดทะเบียนให้ในตำแหน่ง กรรมการเยาวชนแอมเนสตีประเทศไทย โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำหนังสือร้องเรียนไปถึงอธิบดีกรมการปกครอง และรองอธิบดีกรมการปกครองก็มีหนังสือตอบกลับมาว่า ยืนยันตามเดิม คือไม่รับจดทะเบียนให้ตามกฎหมาย อ้างว่าถูกคดีและเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่กรรมการคนอื่นที่มีคดีจากชุมนุมทางการเมืองเช่นกัน ก็ได้รับการจดทะเบียนปกติ ต่างกับตนเอง จึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนติวิทย์ ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ประจำปีของ แอมเนสตีอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย กรรมการแอมเนสตีประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการจดทะเบียน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15151

หน้า: 1(ซ้าย)

Col.Inch: 19.57 Ad Value: 30,333.50

PRValue (x3): 91,000.50

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ลุ้นเคาะอ้อมชาวสวนยาง

ลุ้นเคาะอ้อมชาวสวนยาง

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 1

ขั้นตอน

- เสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณา
- เสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณา
- เสนอคณะรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร 1,412,017 ราย	คนกรีดยาง 299,235 ราย
--------------------------	--------------------------

รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ 17,201,390.77 ไร่

***เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวซึ่งพื้นที่มีเอกสารสิทธิและเกษตรกรที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิสามารถเข้าร่วมโครงการได้

ประกันรายได้

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อ กก.
น้ำยางสด (ดีอาร์ซี 100%) ราคา 57 บาทต่อ กก.
ยางก้อนถ้วย (ดีอาร์ซี 100%) ราคา 25 บาทต่อ กก.

เงื่อนไข

- ปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้เป็นยางแห้ง 20 กก.ต่อไร่ต่อเดือน
- ชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นหรือเลี้ยงปลัดขันธ์ร่วมในสวนยาง
- การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. โดย 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง
- เงื่อนไขการชดเชย 3 เงื่อนไข
 - ชดเชยไม่เกิน 25 ไร่ ใช้งบประมาณ 26,627,343,816.59 บาท
 - ชดเชยรายละไม่เกิน 20 ไร่ ใช้งบประมาณ 24,928,133,299.41 บาท
 - ชดเชยรายละไม่เกิน 15 ไร่ ใช้งบประมาณ 22,280,417,136.65 บาท

ที่มางบประมาณ

ธ.ก.ส.สำรองจ่ายก่อนและให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบการประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุนเงินต้น ธ.ก.ส. ค่าใช้จ่ายการโอนให้เกษตรกร ค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย 1% ของวงเงินชดเชยรายได้



ที่มา : นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
กราฟิกมติชนรายวัน /Matichon Daily Graphic(02.09.19)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 4 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15151

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 16.63 Ad Value: 18,293

PRValue (x3): 54,879

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เงินประกันราคายางถึงชาวสวน15ธ.ค.

เงินประกันราคายางถึงชาวสวน15ธ.ค.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เตรียมนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. พิจารณา จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 4 กันยายน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เบื้องต้นมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้แน่นอน

แหล่งข่าวกล่าวว่า อัตราการประกันราคายางที่สรุปออกมาเป็นอัตราเดียวกันของทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กยท. เบื้องต้นจะประกันราคาให้กับยางแผ่นดิบคุณภาพดี

60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ประกันราคาน้ำยางสด (ดีอาร์ซี 100%) 57 บาทต่อ กก. ราคายางก้อนถ้วย (ดีอาร์ซี 100%) 25 บาทต่อ กก. แต่หากยางไม่ได้คุณภาพหรือไม่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ อาจจะมีการประกันราคาให้ในราคาที่น้อยกว่าปกติ ทั้งนี้ จะประกันราคายางให้เกษตรกรทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์

แหล่งข่าวกล่าวว่า เงื่อนไขของการชดเชยที่จะเสนอบอร์ด กยท., กนย.และ ครม.พิจารณา ได้แก่ 1.ชดเชยรายละไม่เกิน 25 ไร่ 2.ชดเชยรายละไม่เกิน 20 ไร่ และ 3.ชดเชยรายละไม่เกิน 15 ไร่ การจ่ายเงินจะใช้วิธีโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้ และเงินบาทแรกจะถึงมือชาวสวนยางในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ อย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 - เสาร์ 7 กันยายน 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 3502

หน้า: 13(บนขวา)

Col.Inch: 41.59 Ad Value: 51,987.50 PRValue (x3): 155,962.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ยาง-มัน-ผลไม้' มีล้นตลาดอินเดีย 'จूरินทร์' นำทัพบุกปลายกันยายน

'ยาง-มัน-ผลไม้' มีล้นตลาดอินเดีย 'จूरินทร์' นำทัพบุกปลายกันยายน

ทูตอินเดีย สนองนโยบาย "จूरินทร์" เร่งหาตลาด 6 สินค้าเกษตร ซึ่งยาง มัน ปาล์ม ผลไม้ มีโอกาสเจาะตลาดแดนภารตะได้เพิ่มจากไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่วนข้าวงานยากจากอินเดียมีผลผลิตเอง มันใจเป้าส่งออกตลาดอินเดีย 3% ปีนี้ถึงฝั่ง

แม้ตัวเลขการส่งออกของไทยภาพรวม 7 เดือนแรกปีนี้จะยังติดลบ 1.9% ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญทูตพาณิชย์ 58 สำนักงานทั่วโลกมาประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประเมินสถานการณ์ช่วงเดือนที่เหลือ ซึ่งนายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้นโยบายทูตพาณิชย์เร่งหาตลาด โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพและตลาดใหม่ ซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายที่ในการผลักดันการส่งออก 6 สินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ

นายธราดล ทองเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการผลักดันสินค้าเกษตร 6 รายการหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพด และผลไม้ โดยให้ทูตพาณิชย์ในตลาดสำคัญๆหาช่องทางในการผลักดันการส่งออก ใน

ส่วนตลาดอินเดียสินค้าที่ยังมีช่องทางโอกาสในการเจาะตลาด ได้แก่ มันสำปะหลัง ที่แม้ว่าอินเดียจะผลิตมันสำปะหลังได้เองได้ 3-3.5 หมื่นตันต่อเดือน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยผลิตกันที่มันสำปะหลังที่อินเดียยังต้องการคือ แป้งมัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องสำอาง อาหาร เสื้อผ้า เป็นต้น



▲ สราด ทองเรือง

สินค้าไทย
ที่มีโอกาส
ในตลาดอินเดีย
ได้แก่
แป้งมัน
ยาง ปาล์ม
ผลไม้
ส่วนข้าว
คงยาก

ส่วนยางพารา อินเดียผลิตได้เองในประเทศแต่น้อย โดยผลิตได้ปีละประมาณ 9 แสนตัน และมีการนำเข้าปีละ 3 แสนตันจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย มองว่าไทยควรเข้าไปเจาะตลาดยางพาราที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมรองเท้าของอินเดียที่ต้องใช้ยางพาราคุณภาพ ในขณะที่ปาล์ม น้ำมัน แม้ว่าอินเดียจะผลิตเองแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากมาเลเซียเป็นหลักทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยมาเลเซียได้สิทธิพิเศษภาชนะนำเข้าเป็นศูนย์ซึ่งไทยมีจุดอ่อนตรงนี้อย่างไรก็ดีในปี 2563 สิทธิพิเศษทางภาษีของมาเลเซียจะหมดลงน่าจะเพิ่มโอกาสให้ไทยสามารถนำเข้ามากขึ้น

ในสินค้าข้าวมองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในตลาดอินเดีย เพราะเขาผลิตข้าวได้เองและอินเดียก็ปกป้องเกษตรกรในประเทศ ส่วนสินค้าผลไม้ไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดอินเดียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมะม่วง เงาะ มังคุด ทูเรียน ลำไย รวมถึงเมลอน มะขามฝรั่ง แก้วมังกร

"เป้าส่งออกตลาดอินเดียปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 3% (7 เดือนแรกขยายตัว 3.6%) มันใจว่าจะทำได้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์จะนำคณะเยือนอินเดียในวันที่ 28-30 กันยายนนี้" ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: พุธที่ 5 กันยายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22507

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 46.28 Ad Value: 101,816

PRValue (x3): 305,448

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พาราฟิตบ่มน้ำยางชั้น จาก 21 วันเหลือแค่ 3

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูลผอ.ศูนย์เทคโนโลยี โโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เผยว่า ปกติการผลิตน้ำยางพาราชั้นที่ใช้ในปัจจุบัน จะมีส่วนผสมของแอมโมเนีย ซิงก์ออกไซด์ (ZnO) เตตระเมทิลไทยเรมไดซัลไฟด์ (TMTD) เพื่อ



ป้องกันไม่ให้น้ำยางเกิดการบูดเน่า แต่สารเหล่านี้ ล้วนแต่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้น้ำยางพาราชั้นมีสมบัติไม่คงที่ โดยเฉพาะ TMTD ยังเป็นสารก่อมะเร็ง ทีมวิจัยเอ็มเทคจึงได้พัฒนาน้ำยางพาราชั้นชนิด ใหม่ขึ้นมา ที่เรียกว่าพาราฟิต (ParaFIT) ที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมมาทดแทน การใช้สารเคมีดังกล่าว

“น้ำยางพาราฟิตที่เราผลิตมาได้ นำมาทดลองใช้กับเครื่องจักรใน โรงงานผลิตน้ำยางพาราชั้น ผลปรากฏว่า ผ่านการทดสอบ สมบัติของน้ำยางตามข้อกำหนด มอก. 980-2552 และ ISO 2004-2017 ทำให้ได้ น้ำยางชั้นที่มีปริมาณแอมโมเนีย ต่ำแค่ 0.2% ต่างจากน้ำยางชั้นทั่วไป



พาราฟิตบ่มน้ำยางชั้น จาก 21 วันเหลือแค่ 3

ที่จะมีปริมาณแอมโมเนียมากถึง 0.3-0.7% นอกจากนี้ นำน้ำยางพาราฟิตมา พาราฟิตยังมีคุณสมบัติช่วยให้ระยะเวลาการบ่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำยางพาราชั้นสั้นลง จากเดิม 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน หมอนและที่นอนยาง- เหลือแค่ 3 วัน เพราะไม่ต้องมีขั้นตอนการกำจัด พารา ภายใต้แบรนด์ตระกูล- แอมโมเนียออกจากน้ำยางพาราชั้น ลาทีกซ์ มียอดจำหน่าย ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ได้รับ การตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ก่อนนำไปผลิตหมอนหรือที่นอน

“พาราฟิต”

นายอนันต์ จันทร์รัตน์

ผจก.สหกรณ์การเกษตรบ้าน-

แพรกหา จำกัด เผยว่า หลังจาก

ได้นำน้ำยางพาราฟิตผลงาน

ไปจีน เฉลี่ยเดือนละ

20,000 ไร่ ขณะนี้มี

ออเดอร์แล้ว 50,000 ไร่

ทั้งนี้สหกรณ์ฯรับน้ำยาง

วันละ 2 ตัน ได้เพิ่มขึ้น

เป็น 8 ตันต่อวัน ทำให้

สมาชิกสหกรณ์สามารถ

ขายยางได้มากขึ้น ใน

ราคาดีขึ้น.

